

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN MINH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/2007/NQ-HĐND

Minh Long, ngày 31 tháng 7 năm 2007

NGHỊ QUYẾT

Về Chương trình mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo huyện Minh Long giai đoạn 2006 – 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MINH LONG KHOẢ 9 NHIỆM KỲ 2004 – 2009 KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 1832/QĐ – UBND ngày 03 tháng 8 năm 2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu giảm nghèo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010.

Căn cứ Quyết định số: 2266/QĐ – UBND ngày 28/9/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt đề án hỗ trợ xây dựng sửa nhà ở cho hộ gia đình có công cách mạng và hộ nghèo tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 – 2010.

Xét tờ trình số: 20/TT – UBND ngày 02 tháng 7 năm 2007 của UBND huyện về việc đề nghị HĐND huyện thông qua Chương trình mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm; Đề án hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công cách mạng và hộ nghèo huyện Minh Long, giai đoạn 2006 – 2010”. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế- Xã hội huyện, ý kiến của đại biểu HĐND huyện,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo huyện Minh long, giai đoạn 2006 – 2010. Với những nội dung cơ bản sau:

I/ Chương trình mục tiêu giảm nghèo

1/ Mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo theo chuẩn mới

Từ 55,42% (30/12/2006) xuống dưới 30% năm 2010.

Hiện nay (30/6/2007) toàn huyện còn 1.780 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 48,3%; ước tính năm 2010 còn 1.094 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 28,1%.

2/ Các chỉ tiêu cần đạt được đến năm 2010

- Thu nhập của hộ nghèo tối thiểu là: 3.600.000 đ/năm/ người tăng ít nhất 1,45 lần so với năm 2005.

- Đảm bảo các hộ nghèo được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội (Những hộ có nhu cầu vay vốn phải tuân thủ theo qui định của Ngân hàng).

- Số hộ nghèo được tham gia tập huấn các Chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư chiếm tỷ lệ 80% so với tổng số hộ nghèo.

- Đảm bảo 100% số hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

- 100% số học sinh của các hộ nghèo ở các cấp học được hỗ trợ vở học tập.

Ngoài các chương trình dự án đầu tư, hàng năm phòng Nội vụ -LĐTBXH huyện tổ chức tập huấn công tác xoá đói giảm nghèo cho các đối tượng như: lãnh đạo các hội đoàn thể, lãnh đạo UBND xã, cán bộ chuyên trách thương binh-xã hội, thôn trưởng - thôn phó, cán bộ làm công tác XDGN bình quân 140 lượt người/ năm.

Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư: Chính sách cải thiện nhà ở, Chương trình 134, Quỹ vì người nghèo và các nguồn vốn khác. Để giải quyết nhà ở cho các hộ nghèo đang có nhu cầu bức xúc về nhà ở.

3/ Nội dung hoạt động của chương trình

- Tổ chức thực hiện các chính sách, dự án về vay vốn ưu đãi, khuyến nông khuyến lâm, khuyến ngư dự án khác về phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề cho người nghèo, dự án dạy nghề cho người nghèo, dự án phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã đặc biệt khó khăn, các dự án khác nhằm nhân rộng mô hình giảm nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất tăng thu nhập.

- Tổ chức thực hiện tốt các chính sách, dự án hỗ trợ về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, đất sản xuất, nâng cao năng lực và nhân lực, thường xuyên tổ chức kiểm tra giám sát, đánh giá việc thực hiện dự án. Tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội.

4/ Nguồn vốn để thực hiện

Ngoài các nguồn vốn các chương trình dự án. Hàng năm BCD- XDGN huyện vận động cán bộ công nhân viên 01 ngày lương, kết hợp với số tiền nhân dân ủng hộ để hỗ trợ hộ nghèo đầu tư sản xuất. Đặc biệt năm 2008 trở đi, UBND huyện trích ngân sách 20 triệu đồng thông qua Ngân hàng chính sách, tạo điều kiện cho hộ nghèo vay vốn.

II/ Hỗ trợ giải quyết việc làm

1/ Mục tiêu tổng quát

Tạo việc làm mới và đảm bảo việc làm cho người có khả năng lao động và có nhu cầu làm việc, giúp cho người lao động chưa có việc làm sớm có việc làm, người thiếu việc làm có việc làm ổn định.

Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng giảm tỷ lệ lao động trong nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động trong công nghiệp- xây dựng và dịch vụ.

2/ Mục tiêu cụ thể: Hiện nay có gần 10% lao động nghèo không có việc làm. Mỗi năm tạo việc làm mới và thêm việc làm cho khoảng 100 lao động trở lên.

Giải pháp:

- Về công nghiệp: Tập trung đẩy mạnh phát triển khu kinh tế cụm làng nghề Long Mai và tiêu thụ công nghiệp để thu hút lực lượng lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp kinh tế của huyện.

-Về nông nghiệp: chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững và hiệu quả nhằm tăng thêm việc làm.

-Về thương mại dịch vụ và du lịch: Tạo môi trường thuận lợi: cho vay vốn từ Ngân hàng chính sách, Ngân hàng nông nghiệp thông qua các hội đoàn thể để xét chọn hội viên vay vốn, để khuyến khích hộ nghèo, người nghèo, các thành phần kinh tế tham gia phát triển theo các loại hình dịch vụ như: Buôn bán nhỏ, mở rộng ngành nghề mộc dân dụng, nề, bó chổi đót, mây đan, nuôi ong, trồng nấm, nhằm tạo việc làm mới và thêm việc làm cho người lao động.

- Thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp hỗ trợ trực tiếp: Tăng cường công tác hướng nghiệp, dạy nghề cho học sinh phổ thông, tác động thay đổi nhận thức của toàn xã hội để thu hút lao động học nghề. Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề của các trường.

Đặc biệt là các hội đoàn thể tuyên truyền thông tin thị trường lao động, giới thiệu việc làm cho người lao động, xây dựng và triển khai các đề án xuất khẩu lao động do Hội, đoàn thể ở tỉnh tổ chức.

Kể từ năm 2008 trở đi UBND huyện trích ngân sách hỗ trợ 5 triệu đồng/năm để mở các lớp học nghề mới, tạo điều kiện hộ nghèo tiếp cận để áp dụng trong sản xuất.

III/Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công cách mạng và hộ nghèo

1/ Mục tiêu: Đến 2010 phấn đấu hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở. Trong đó năm 2007 hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với cách mạng và hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số theo Chương trình 134.

Hiện nay trên địa bàn huyện còn 434 hộ nghèo nhà ở còn tạm bợ - dột nát, đang đề nghị tỉnh, TW, hỗ trợ từ nay đến năm 2010.

Trong đó: - Hộ nghèo mới phát sinh thuộc Chương trình 134: 389 nhà (Thực hiện khi có chủ trương kinh phí TW, tỉnh hỗ trợ);

- Hộ nghèo còn lại 45 nhà (Nhà đại đoàn kết thông qua kinh phí Quỹ vì người nghèo của tỉnh, một phần trích từ ngân sách huyện, huy động 01 ngày lương của cán

bộ công chức, nhân dân và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện/năm). Phần đầu phát huy sức mạnh các nguồn lực để hoàn thành mục tiêu của đề án trước năm 2010.

2/ Đối tượng thuộc phạm vi hỗ trợ

Đối tượng được hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà ở là hộ nghèo chưa có nhà ở và hộ nghèo có nhà ở còn tạm bợ, dột nát.

3/ Mức hỗ trợ

- Kể từ năm 2007 đối với hộ dân tộc thiểu số nghèo hỗ trợ theo Chương trình 134: 7 triệu/ nhà (TW hỗ trợ 80%, tỉnh hỗ trợ 20%).
- **Nhà đại đoàn kết:** 7 triệu/nhà.
- **Nhà tình nghĩa (Nhà chính sách):**
 - +Hỗ trợ làm mới : 15 triệu/ nhà,
 - +Hỗ trợ cùng gia đình làm mới: 8 triệu đồng/ nhà.
 - +Hỗ trợ để sửa chữa nhà: 5 triệu/ nhà.

IV/ Nguồn vốn để thực hiện 2007-2010 (kèm theo chương trình mục tiêu giảm nghèo)

Tổng nhu cầu nguồn vốn: 3.038 triệu đồng (Huyện đang đề nghị TW, tỉnh hỗ trợ 389 nhà mới phát sinh thuộc Chương trình 134) .

- **Ngân sách Trung ương: 2.178,4 triệu đồng** (Huyện đang đề nghị TW, tỉnh hỗ trợ 389 nhà mới phát sinh thuộc Chương trình 134) .

- **Ngân sách tỉnh: 655,6 triệu đồng** (Huyện đang đề nghị TW, tỉnh hỗ trợ 389 nhà mới phát sinh thuộc Chương trình 134) .

- **Nguồn khác: 204 triệu đồng** (Hàng năm trích ngân sách huyện 40 triệu, còn lại huy động cán bộ, nhân dân, doanh nghiệp đóng góp).

Điều 2: Giao cho UBND huyện tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị Quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các thành viên HĐND có kế hoạch giám sát kiểm tra thực hiện Nghị quyết đạt kết quả.

Nghị quyết này được kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá 9, nhiệm kỳ 2004 – 2009 thông qua ngày 24 tháng 7 năm 2007, Nghị quyết có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Đình Văn Siêng

Phụ lục
ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ NHÀ Ở

(Hỗ trợ xây dựng mới, hỗ trợ cùng hộ sửa chữa, hỗ trợ sửa chữa nhà)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Mức hỗ trợ/nhà	Ghi chú
1	Hỗ trợ theo QĐ: 134	7	
2	Hỗ trợ làm mới (<i>nhà tình nghĩa</i>)	15	
3	Hỗ trợ cùng gia đình làm	8	
4	Hỗ trợ sửa chữa nhà	5	
5	Nhà đại đoàn kết	7	<i>Tùy theo khả năng huy động</i>